

Quyvan Vu

Sat, Oct 16 at 8:46 PM

## ĂN TRƯA VỚI CHÚA

Có một cậu bé mong muốn được gặp Đức Chúa Trời. Cậu biết đó sẽ là một chuyến đi dài để đến được nơi Chúa sống nên cậu bé đã sắp xếp một túi đồ chừa nhúng chiếc bánh quy và sáu chai nước và hành trình của cậu bé bắt đầu. Khi cậu đi qua khoảng 3 căn nhà, cậu gặp một người phụ nữ trung tuổi. Bà đang ngồi ở công viên ngắm nhìn những con bò cày.

Cậu bé ngồi xuống ghế ngồi người phụ nữ đó và mô tả hành lý của mình ra. Cậu để nhúng một chai nước ra thì cậu nhìn thấy hình ảnh bà đang đói, nên cậu đã đưa cho bà chiếc bánh quy. Bà cảm ơn những chiếc bánh và mời cậu ngồi với cậu bé.

Nếu cậu hỏi bà lấy một chút đồ ăn khi nhìn cậu bé chừa muốn nhìn lại, vì thế cậu liền đưa thêm cho bà chai nước. Và một lần nữa, người phụ nữ lấy lại cậu ngồi với cậu. Cậu cảm thấy rất vui.

Hôm ngày đó suốt cả buổi chiều cùng ăn và cùng cười với nhau, nhưng họ không nói một lời nào cả. Khi trời đã tối, cậu nhìn thấy mình đã thấm mệt và cậu đứng dậy và rời đi, nhưng trước khi cậu bé đi tiếp, cậu quay lại, chừa quên người phụ nữ đó, và ôm lấy bà.

Người phụ nữ đó dành cho cậu bé những cái ôm thật ấm áp.

Khi cậu về nhà, mẹ cậu rất ngạc nhiên khi thấy sự vui mừng trên mặt con mình. Người mẹ hỏi cậu: "Con đã làm gì hôm nay mà khiến con vui thế?"

Cậu bé đáp: "Con đã được ăn trưa cùng với Chúa mẹ ạ." Nhưng trước khi mẹ cậu trở lại hỏi, cậu nói thêm: "Mẹ biết không? Con chừa quên ngửi thấy ai cười tiếp theo bà lấy cả!"

Trong khi đó, người phụ nữ trung tu kia, với nét mặt vui mừng rí rí, quay trở về nhà. Con trai của bà cũng kinh ngạc và sững bình an trên khuôn mặt người mẹ và người con trai hỏi: "Mẹ ơi, hôm nay mẹ đã làm gì mà khi nhìn mẹ vui vậy?"

Bà đáp: "Mẹ đã được ăn bánh quy công viên cùng với Chúa." Nhưng ngạc nhiên khi người con trai trở lại, bà nói thêm: "Con biết không, Người trở lại nhìn tôi như một người bạn." "

Trong những khi, chúng ta đánh giá khá thấp sự cần thiết của cái chết, mặt nạ của chúng ta, mặt nạ nói dối, mặt nạ đôi tai không nghe, mặt nạ khen chân thành, hay chết là một hành động quan tâm rất nhỏ, tất cả những người đó đều có khả năng thay đổi để sống của chúng ta.

Mọi người bước vào cuộc đời của chúng ta bởi một lý do, một giai đoạn, hoặc một mặt đời.

**Hãy chào đón tất cả mọi người.**

**Hãy ghi câu chuyện này cho những người đã nhìn họ như những người bạn theo một cách đặc biệt nào đó.**

**Đi cho họ biết rằng họ quan trọng đến mức nào. Hãy cùng ăn trưa với Chúa.**

Bettina Nguyen dịch. Nguồn: [onlinechristiansongs.com](http://onlinechristiansongs.com)

-----